



ประกาศคณะกรรมการการศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
เรื่อง แก้ไขประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๑

อนุสนธิประกาศคณะกรรมการการศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและ
แต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยกำหนดรับสมัครสอบแข่งขัน ตั้งแต่วันที่ ๑๘
กรกฎาคม ๒๕๖๑ – วันอังคารที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ในเวลาราชการ โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ นั้น

เนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว ๔๐๙๐ ลงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ให้คณะกรรมการการศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
สมัครประเภทวิชา กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกที่ขาดแคลน และมีความจำเป็นต่อการจัดการเรียน
การสอน จึงทำให้ประกาศคณะกรรมการการศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ดังกล่าวมีความคลาดเคลื่อน เกี่ยวกับรายละเอียดกลุ่ม
วิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกที่เปิดรับสมัครสอบแข่งขัน คณะกรรมการการศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จึงแก้ไขข้อความใน
ประกาศ ดังนี้

รายละเอียดกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกที่เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล
เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๑
(แนบท้ายประกาศคณะกรรมการการศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑)

๑. กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกที่เปิดรับสมัครสอบแข่งขัน

ที่	กลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอก	จำนวนอัตราที่ ประกาศรับสมัคร	รหัสวิชา	หมายเหตุ
๑	ข้อความเดิม อุตสาหกรรมศิลป์	๑	๑๓	ประเภทวิชา หรือกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก ที่ขาดแคลนฯ
๑	แก้ไขเป็น อุตสาหกรรมศิลป์	๑	๑๓	
๔	ข้อความเดิม ดนตรีศึกษา	๑	๓๘	ประเภทวิชา หรือกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก ที่ขาดแคลนฯ
๔	แก้ไขเป็น ดนตรีศึกษา	๑	๓๘	

นอกนั้นให้เป็นไปตามประกาศเดิมทุกประการ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายสมสนต ลอกำลัง)

รองศึกษาธิการจังหวัด รักษาราชการแทน
ศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปฏิบัติหน้าที่แทน
ประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์